



ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษาโดยวิधिพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4)

ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านโครงการรับนักศึกษา
โดยวิधिพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4) ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการทดสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสอบสัมภาษณ์ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีรายชื่อดังบัญชีแนบท้าย

อนึ่ง หากผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ บัญชีรายชื่อตัวจริงลำดับที่ 1 - 4 สละสิทธิ์
ลำดับที่จะมาแทนผู้สละสิทธิ์ให้เรียกจากบัญชีรายชื่อสำรองตามลำดับ ทั้งนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จะดำเนินการติดต่อและแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง โดยให้ติดตามได้ทางเว็บไซต์ <https://vet.psu.ac.th>

ทั้งนี้ให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อตัวจริงดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ <https://student.mytcas.com/> เพื่อยืนยันตัวตนก่อน
(กรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก) และดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2566 มิเช่นนั้นจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
ผ่านทางเว็บไซต์ <https://entrance.psu.ac.th> หรือสอบถามงานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทรศัพท์หมายเลข
(074) 289611 หรือ (074) 289604 (ในวันและเวลาราชการ)
3. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว จะต้องไปรายงานตัวขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษา โดยรายละเอียดกำหนดการ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
<https://reg.psu.ac.th> หากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวและขึ้นทะเบียนตามเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัย
จะตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกนั้น ๆ และถูกถอดถอนจากการเป็นนักศึกษา แม้ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้วก็ตาม โดยไม่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมที่ชำระไว้แล้วในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องไม่มีชื่อ
เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือคณะอื่น ยกเว้นแต่ลาออกอย่างสมบูรณ์ก่อนการเปิดภาคการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

#sg01#

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ณรงค์ ทิพนววัฒน์)

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4)

บัญชีรายชื่อตัวจริง

ลำดับที่	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล
1	นาย	พันธกานต์	สุวรรณรัตน์
2	นางสาว	กวิณนาฏ	โสติยาภัย
3	นางสาว	สโรชนี	ทวีกาญจน์
4	นางสาว	นรกมล	กมลสินธุ์

บัญชีรายชื่อสำรอง

ลำดับที่	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	สำรอง
1	นาย	ก้องภพ	สิงห์เนตร	สำรอง 1
2	นางสาว	วิสาศิริ	กาญจนะพิน	สำรอง 2
3	นางสาว	ศศิธร	กิจสนอง	สำรอง 3
4	นางสาว	กฤติยาภรณ์	เกตุสุมา	สำรอง 4
5	นางสาว	อาปีตะ	หนูหมาน	สำรอง 5
6	นาย	วีรวัฒน์	เทพนุกุล	สำรอง 6



QR Code นศ.ป.ตรี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รหัส 66